

Yêu cầu tuyển dụng SE

Hình thức	SE (PHP)	SE (NodeJS)
	Công việc lập trình PHP và MySQL tại Belleza là một cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân đam mê công nghệ và phát triển phần mềm.	Công việc lập trình NodeJS tại Belleza là một cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân đam mê công nghệ và phát triển phần mềm/ứng dụng.
Description	Bạn sẽ tham gia vào các dự án phát triển phần mềm theo hướng dẫn của người điều hành dự án. Bạn sẽ tham gia vào việc phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, và kiểm thử ứng dụng PHP và MySQL. Bạn sẽ là một phần quan trọng của đội ngũ phát triển của chúng tôi, đóng góp vào việc xây dựng các ứng dụng chất lượng và hiệu suất cao.	Bạn sẽ tham gia vào các dự án phát triển phần mềm theo hướng dẫn của người điều hành dự án. Bạn sẽ tham gia vào việc phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, và kiểm thử ứng dụng NodeJS. Bạn sẽ là một phần quan trọng của đội ngũ phát triển của chúng tôi, đóng góp vào việc xây dựng các ứng dụng chất lượng và hiệu suất cao.
Requirements	<ul style="list-style-type: none">• Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực lập trình PHP và MySQL.• Thành thạo trong việc sử dụng Codeigniter và Laravel.• Hiểu biết về jQuery, HTML/CSS, AJAX, và Web Socket.• Có khả năng sử dụng Github để quản lý mã nguồn.	<ul style="list-style-type: none">• Kinh nghiệm làm việc với Node.js và các framework như Express.js và Adonis.js.• Hiểu biết về TypeScript để xây dựng mã nguồn ứng dụng chất lượng và dễ bảo trì.• Sử dụng thành thạo MySQL/MariaDB để làm việc với cơ sở dữ liệu.• Hiểu biết về Web Socket để phát triển ứng dụng thời gian thực.• Biết xây dựng và sử dụng RESTful API.

Salary	Các quyết định sẽ được đưa ra sau khi thảo luận, dựa vào kinh nghiệm, năng lực, v.v. Mức lương được xem xét hàng năm: Chúng tôi xem xét và đánh giá lại mức lương của bạn hàng năm để đảm bảo kỹ năng và hiệu suất của bạn được đánh giá cao.
Bonus	Có thể. Để khen thưởng cho sự cống hiến và thành tích của bạn, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn bằng một tháng lương vào cuối năm.
Social Insurance	Để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn tài chính của nhân viên, chúng tôi cố gắng cung cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Benefits	Cơ hội du lịch hàng năm: Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ các chuyến du lịch hàng năm, giúp bạn có thời gian thư giãn và nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả.

Nếu bạn là một SE có kinh nghiệm và đam mê và mong muốn được gia nhập vào môi trường nhóm chuyên nghiệp, chúng tôi chào đón bạn đến với nhóm của chúng tôi.

Hãy đăng ký để có cơ hội tham gia vào các dự án thú vị và xây dựng sự nghiệp của bạn cùng chúng tôi.